



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๙ ได้กำหนดไว้ “ให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์” นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภท  
อำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภท  
ทั่วไป ระดับชำนาญงาน ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะต้องพ้นจากราชการ  
(เกษียณอายุราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๘ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชาวิต ชูจิต)  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการ	ประเภท ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑	นางสุภาพร จำเนียรสวัสดิ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	อำนาจการ ต้น	๑๐๙๙	
๒	นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	อำนาจการ ต้น	๑๑๐๙	
๓	นายตรีบุรณ์ ธนุเทพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจราชการ	วิชาการ ชำนาญการพิเศษ	๒๔๘	
๔	นางพรรณณี ทศนียังยง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการ	วิชาการ ชำนาญการ	๒๕๔	
๕	นายไตรพันธ์ คงกำเนิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	วิชาการ ชำนาญการ	๘๑๕	
๖	นายวิเชียร แก้วเสมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	วิชาการ ชำนาญการ	๑๐๒๖	
๗	นางกอบกาญจน์ ภาคสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	วิชาการ ชำนาญการ	๑๐๘๓	
๘	นางสุนันท์ สอหา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ทั่วไป ชำนาญงาน	๑๒๒๑	